

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖													
ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะ เวลาอบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน)	เข้าหลักเกณฑ์ ส่งแบบรายงาน	หมายเหตุ		
ส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก													
๑	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับ หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อให้บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด	๒	ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานงบประมาณ	๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	-	/	/			
๒	ฝึกอบรม	หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D รุ่นที่ ๒๕	เพื่อพัฒนาการวิจัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	๑	ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓ วัน	๔,๓๐๐.๐๐	/	/			
๓	ฝึกอบรม และอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings	หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับกรอำนวยการ ความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ ๖	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา อาชญากรรมและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม รวมทั้ง เสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน	๒	ออนไลน์ (online) ณ สำนักงาน ป.ป.ง. และ ออนไซต์ (onsite) ณ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม	๘ พฤษภาคม ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ วันทำการ	-	/	/			
๔	ฝึกอบรม	หลักสูตรการใช้เครื่องมือยุคใหม่แบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ใช้ คลื่นความถี่และใช้เครื่องมือยุคใหม่ หลักปฏิบัติในการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	**๒	ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส พหลพลพยุหเสนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงาน กสทช.	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ วัน	-	/	/			
๕	ฝึกอบรม แบบ online และ แบบ onsite	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเปิดและการจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ	เพื่อสร้างขีดความสามารถของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และ เพื่อใช้ข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งเปิด (Open source intelligence - OSINT) ที่มีอยู่ ทำให้ทราบถึงแนวโน้มการฟอกเงิน รวมถึงยกระดับ การวิเคราะห์เชิงสืบสวนโดยผสมผสานเอกสารประเภทต่าง ๆ และ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล	**๑๘	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ ชิดลม กรุงเทพมหานคร จัดโดย องค์การเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน (American Bar Association Rule of Law Initiative : ABA-ROLI)	๒๓, ๒๔, ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๗ วันทำการ	-	/	/			
๖	ฝึกอบรม	โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดี และการว่าความในคดีฟอกเงิน”	เพื่อการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น สามารถประสานงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	**๕๕	ณ โรงแรม ดี เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด	๒๖ พฤษภาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๕ วัน ทำการ	-	/	/			
๗	ฝึกอบรม และฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom	หลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑๔๒	เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการประสานงานในการปฏิบัติราชการ ร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงาน ป.ป.ง. และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะ ให้แก่บุคลากรในด้านงานสืบสวนสอบสวน งานร้องทุกข์กล่าวโทษ งานคดีอาญาฟอกเงิน และงานคดีต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไป	๑	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ ณ วิทยาลัยการตำรวจ จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ สัปดาห์		/	/	ใช้เงิน คค.๒		
รวมจำนวน (คน)				๗๗	รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			๔,๓๐๐					

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๗๗ คน จากหลักสูตร/โครงการ จำนวน ๗ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ฝึกอบรม ๗๗ คน (๑.๑ แบบปกติ ๗๗ คน - หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๒) ประชุม - คน (๑.๑ แบบปกติ - คน - หลักสูตร, ๑.๒ ประชุมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๓) สัมมนา - คน (๑.๑ แบบปกติ - คน - หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ - คน - หลักสูตร)

ผู้เข้าร่วม ๑ คน อบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร